

# Tóm tắt nội dung Cuộc họp hợp tác đầu tiên của OC Jobs

Ngày 28 tháng 6 năm 2024

## **Maria Linares**

Sau cuộc họp hợp tác lần trước, nhân viên đã mời những người quan tâm tham gia vào nhóm làm việc chiến lược để hoàn thiện ngôn ngữ chiến lược để hôm nay cả nhóm sẽ phê duyệt. Cuộc họp do Jesse điều phối và được tổ chức trực tiếp vào thứ Sáu tuần trước. Jesse sẽ nêu khái quát nội dung cuộc thảo luận và kết quả của cuộc họp. Đây sẽ là một trong những nội dung của chương trình nghị sự ngày hôm nay, như vậy chúng ta sẽ bỏ phiếu và sẽ cần một chút thời gian.

## **Jesse Ben Ron**

Sau vài tháng cân nhắc, chúng tôi sẽ sớm dừng nghiên cứu để cung cấp tài liệu cho các bạn. Điều này không lý tưởng và có thể dẫn đến việc bạn không có đủ thời gian để xem trước tài liệu đó. Để tránh tình huống này, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đảm bảo bạn có đủ thời gian để xem xét sản phẩm bàn giao. Trước mặt bạn là tài liệu do nhóm làm việc soạn thảo. Chúng tôi cũng đã tạo ra một tài liệu sao lưu bằng cách tổng hợp nhiều khái niệm khác nhau từ ý kiến đóng góp của nhân viên. Tài liệu sao lưu này được chuẩn bị trong trường hợp bạn quyết định không tiếp tục với bản quyết định của nhóm hợp tác, vì chúng tôi cần một thứ gì đó để gửi cho các nhà nghiên cứu. Một số thành viên thích cách tiếp cận rộng hơn, tập trung vào các chiến lược hàng đầu và các mục hành động chi tiết. Một tiểu ban với đại diện từ mỗi nhóm đã làm việc tỉ mỉ trên bản dự thảo mà bạn hiện có. Do đó, tôi sẵn sàng thảo luận và trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Trước khi bắt đầu, tôi mời các thành viên nhóm hợp tác đã tham gia cuộc họp thứ Sáu tuần trước phát biểu nếu cần được giải thích hoặc làm rõ bất kỳ điều gì mà tôi có thể đã bỏ sót.

## **Linda DiMario**

Tôi muốn nhắc lại những mối quan tâm và nhận xét mà tôi đã đưa ra khi chúng ta gặp nhau lần cuối. Cuộc bỏ phiếu tiến hành lựa chọn một tài liệu này thay vì tài liệu khác đã bị cung cấp thông tin sai lệch và có thể đã bị hiểu nhầm. Tôi vẫn không nghĩ rằng đó là quyết định khôn ngoan hay phản ánh đúng gần hai năm làm việc mà nhóm hơn 60 người đã đầu tư. Tài liệu mới chỉ là một bản diễn giải và một bản dịch, một sự nâng cao và. Chúng ta vẫn cần chỉnh sửa lại văn bản giải thích của nhân viên dù văn bản này đã giúp chúng ta làm việc có sự thống nhất hơn.

## **Andrew Gonzales**

Tôi cũng tham dự cuộc họp hôm thứ Sáu vì tôi cũng có những mối quan ngại tương tự như Linda. Những gì được trình bày giống như sự hợp nhất của một bảng tính thành một thứ dễ đọc hơn. Tuy nhiên, những gì chúng tôi nhận được là một sự diễn giải lại lời nói của chúng tôi và một loạt chiến lược hoàn toàn mới chưa được bỏ phiếu tán thành. Những chiến lược này không phải là kết quả của sự hợp tác mà chúng tôi đã thực hiện trong nhiều tháng. Tài liệu này đã phá hỏng những nỗ lực cộng tác mà chúng tôi đã đầu tư trong nhiều tháng qua. Những tuần và tháng chúng tôi đã dành để tinh chỉnh các chiến lược giờ đây dường như bị lãng phí.

## **Ana Urzua**

Tôi thực sự xin lỗi Andrew nếu bạn cảm thấy như vậy, nhưng tôi cho rằng đây là một sự hiểu lầm. Toàn bộ nội dung của tài liệu đều thể hiện những nội dung công việc mà chúng tôi đã làm trong nhiều năm, với sự cống hiến hết mình. Đây là một trong những trường hợp mà chúng tôi đã dành nhiều thời

gian để tìm hiểu sâu hơn thay vì đưa ra quyết định vội vàng. Chúng tôi đã dành thời gian để tạo ra một tài liệu với nội dung dễ tiếp cận, và tôi nghĩ điều đó là cực kỳ quan trọng.

### **Melanie Schlotterbeck**

Nếu tôi hiểu đúng quá trình diễn ra trong vài tuần qua, thì bản HRTC chi tiết này đã tiên phong trong việc đưa ra các chiến lược và chúng tôi đã sẵn sàng bắt đầu. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận được thông tin mới từ tiểu bang về các hướng dẫn. Nếu mục tiêu của chúng ta là cạnh tranh ở cấp độ toàn tiểu bang với tư cách là khu vực của chúng ta, thì chúng ta phải điều chỉnh cách tiếp cận và sửa đổi tài liệu chiến lược ban đầu để phù hợp với các hướng dẫn của tiểu bang.

### **Garry Brown**

Khi chúng ta xem lại các chiến lược hàng đầu trong tài liệu, tôi không thấy bất kỳ thuật ngữ mới nào mà tôi chưa từng thấy trước đây. Có thể chúng được định dạng khác và diễn đạt khác, nhưng tôi nghĩ nội dung chính vẫn như vậy. Những gì Linda và Andrew ủng hộ và yêu thích thậm chí còn không tuân thủ các nguyên tắc của tiểu bang. Nó không đề cập đến nhiều điều mà các hướng dẫn yêu cầu chúng tôi làm. Chúng ta nói về khả năng phục hồi khí hậu, đó không phải là một thuật ngữ xa lạ với bất kỳ ai trong số các bạn. Nhưng nó không được bình chọn như một chiến lược. Bạn có muốn cạnh tranh với tiểu bang không? Bạn có muốn cạnh tranh với 12 khu vực khác không?"

### **Linda DiMario**

Nếu bạn đọc Kế hoạch của khu vực California và xem xét tất cả các yêu cầu về công bằng môi trường mà nó đề ra, như những ví dụ bạn đã đề cập, điều tôi đang lập luận là việc chúng ta chỉ tập trung vào từng chiến lược riêng lẻ sẽ khiến chúng ta mất đi cái nhìn toàn diện. Một lần nữa, những gì chúng ta tin rằng là sự cần thiết và trách nhiệm về công bằng, môi trường và bền vững, với mọi nỗ lực của chúng ta. Tôi cho rằng công việc ban đầu mà chúng tôi đã làm, với phạm vi rộng hơn, có thể hiệu quả hơn trong việc đáp ứng tất cả các yếu tố quan trọng mà chúng ta quan tâm. Đội ngũ mà tôi từng làm việc cùng đã có khả năng vượt qua thử thách và hỗ trợ lẫn nhau một cách xuất sắc.

### **Melanie Schlotterbeck**

Linda, tôi chỉ muốn chỉ ra rằng tôi nghĩ tôi đã cố gắng giải quyết mối lo ngại đó ở khoảng 2/3 nội dung mỗi trang. Tôi đã thêm câu "xây dựng trong các chiến lược này là sự bao hàm sâu sắc về sức khỏe môi trường và công bằng kinh tế, tập trung vào các cộng đồng không được đầu tư."

### **Sarah Riggs**

Tất cả chúng ta hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, tôi thấy rằng cuộc họp vào thứ Sáu rất hữu ích. Chúng ta đang tiếp cận tất cả các chiến lược với cùng một tư duy tập trung vào các cộng đồng chưa được đầu tư.

### **Garry Brown**

Điều Linda vừa nói là điều mà chúng tôi đã đề xuất khi Melanie và tôi thuyết trình về sự hợp tác vào tháng 11 năm ngoái, rằng môi trường, sự công bằng phải là một phần của mỗi chiến lược, phải là một phần của mỗi dự án tiềm năng, và đó là những gì chúng ta đã thống nhất.

### **Iosefa Alofaituli**

Tôi nghĩ rằng tôi đại diện cho rất nhiều người trong vấn đề này, những người đã không thể tham gia vào các cuộc trò chuyện trong nhóm phụ, bao gồm cả cuộc trò chuyện vào thứ Sáu. Chúng tôi đang bắt kịp cuộc trò chuyện này. Dựa trên việc so sánh hàng loạt chiến lược và chiến thuật đã được phát triển, tôi thấy rằng tất cả đều tập trung vào một trong những chiến lược hàng đầu này. Nhóm đã trình bày nó một cách chi tiết và rõ ràng để có thể đối mặt với thử thách. Tôi rất tò mò để nghe ý kiến từ những người phản đối. Còn điều gì khác đang bị bỏ qua mà chúng ta cho là quan trọng không?

### **Linda DiMario**

Iosefa, bạn có nhớ rằng chúng ta có từng bầu chọn cho một nhóm để đưa ra hướng dẫn hay không, và HRTC đã phát triển và sửa đổi các chiến lược này chưa? Câu trả lời là không, chúng ta không bầu cho một nhóm nào làm điều đó. Chúng ta đã làm hỏng quá trình làm việc cùng nhau để phát triển một chiến lược tổng thể, vẫn đáp ứng được yêu cầu của Kế hoạch của California. Vấn đề không phải là những gì đã bị bỏ qua. Tất cả các vấn đề được thảo luận đều đang được chúng ta cân nhắc. Tôi không thích và không đánh giá cao việc phải diễn giải lại hay dịch lại tác phẩm gốc của chúng tôi.

### **Jasmine Pachanda**

Tôi cũng đã tham dự vào thứ Sáu và tôi nghĩ mọi người có nhiều ý kiến khác nhau về các tài liệu khác nhau. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như tất cả chúng ta đều tham gia và nỗ lực cùng nhau để tóm tắt mọi thứ, đó là một công việc thực sự khó khăn. Tôi muốn nói thêm rằng tôi có cảm giác có một nhóm nhỏ đang chịu trách nhiệm, mặc dù điều đó có thể là do tài liệu được trình bày đã thu hút sự quan tâm hơn so với tài liệu trước, và tôi nghĩ điều đó không phải là điều tồi tệ. Tôi nghĩ rằng vài tuần qua thực sự phản ánh rất tốt về cách chúng ta hợp tác với nhau.

### **Andrew Gonzales**

Tôi cho rằng cuộc bỏ phiếu mà chúng ta đã thực hiện vào ngày 7 tháng 6 dựa trên sự trình bày sai lệch những gì mà các chiến lược hàng đầu đang hướng tới.

### **Toni Symonds**

Chúng tôi đã rất minh bạch. Trên thực tế, phiên bản mà bạn đã xem khi bỏ phiếu hiển thị chính xác những chiến lược mà mọi người đã bầu chọn và cách chúng được biến đổi thành những gì bạn đã thấy. Bạn không chỉ nhìn thấy tên của các chiến lược mà còn biết được cột và số ô chứa chiến lược đó. Tôi xin lỗi nếu điều này làm bạn cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên, tôi tin rằng điều đó không phải là sự lừa dối. Tôi nghĩ rằng thông tin đã được dịch rất rõ ràng.

### **Gloria Alvarado**

Tôi đồng ý với Linda và những người đã dành thời gian và công sức lớn để triển khai các chiến lược. Điều tôi muốn nói là đôi khi trong việc diễn giải, có những yếu tố bị bỏ sót. Tôi không đặt vấn đề về tài liệu như nó đã được trình bày cách đây vài giây. Điều mà tôi quan tâm là việc dịch thuật, bởi chúng ta đang thiếu một số yếu tố quan trọng và việc giữ nguyên thông tin ban đầu.

### **Sarah Riggs**

Tôi chỉ muốn xác nhận rằng sau khi chúng ta bỏ phiếu ngày hôm nay, tài liệu sẽ được gửi lại cho nhóm nghiên cứu phải không.

**Jesse Ben Ron**

Vâng, đây sẽ là tài liệu chính mà họ sẽ xử lý.

**Nate Greenside**

Điều đầu tiên mà tôi muốn làm là hỏi rằng, trong tài liệu này, còn thiếu điều gì không? Thứ hai, khi chúng ta sử dụng các thuật ngữ như 'trái cây bị nhiễm độc' và sau đó nói rằng một nhóm nhỏ các cá nhân được chọn lọc đang cố gắng ảnh hưởng đến kết quả, tôi nghĩ rằng điều đó có lợi cho chúng ta. Tôi muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của những thuật ngữ này khi sử dụng, và người nào đang được nhắc đến trong trường hợp này?

**Annette Kelly-Whittle**

Tôi đã tham gia cuộc họp vào cuối tuần trước, đồng thời cũng tham gia vào công việc nghiên cứu lý thuyết về sự thay đổi với nhóm đó. Đó là một thử thách, khi chúng tôi cố gắng áp dụng mô hình logic và lý thuyết về sự thay đổi để đưa tất cả các ý tưởng và khái niệm này vào một ý tưởng duy nhất khi nói về một khu vực lớn. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã giải quyết được mọi thứ. Điều duy nhất mà chúng tôi đang thảo luận là về những nguyên tắc chỉ đạo. Không phải là chúng tôi không muốn đưa ngôn ngữ về vấn đề công bằng và khí hậu vào, mà chúng tôi muốn đảm bảo rằng bất kể dự án hay chiến lược nào, bất kể chúng tôi làm gì, nó sẽ bao gồm những nguyên tắc chỉ đạo này.

**Luis Sarmiento**

Tôi cảm thấy không có xung đột thực sự. Chúng tôi nghĩ rằng cần có một số hướng dẫn chung để đảm bảo rằng ngôn ngữ được sử dụng đúng cách và không bao giờ có nỗ lực loại bỏ bất kỳ chiến lược nào. Nếu có, thì chúng ta nên cân nhắc một cách toàn diện hơn. Tôi nghĩ hầu hết chúng ta đều đồng ý với quan điểm này. Tôi mong rằng chúng ta có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng những ngôn ngữ gây hoang mang và chia rẽ, mà hiện nay đang được sử dụng rộng rãi vào một thời điểm khác. Tôi cảm thấy điều đó có hại cho tiến trình dân chủ của chúng ta.

**Maria Linares**

Các Mục hành động là các chiến lược đã được phê duyệt để phân tích cho Phần hai của Kế hoạch khu vực. Đề xuất trên bàn sẽ giống như việc phê duyệt các chiến lược được phát triển bởi tiểu ban hợp tác để soạn thảo Phần hai của Kế hoạch khu vực dưới sự hướng dẫn của tiểu bang. Nếu ai có đề xuất hay ý kiến khác, vui lòng cho biết tên và kiến nghị của bạn.

**Jesse Ben Ron**

Chúng tôi có thể chỉnh sửa nếu mọi người muốn. Vì vậy, hãy thoải mái đưa ra các đề xuất.

**Melanie Schlotterbeck**

Tôi là Melanie. Tôi sẽ đưa ngôn ngữ đó trên màn hình.

**Maria Linares**

Được rồi, cảm ơn Melanie. Chúng tôi sẽ cần một giây trước khi tiếp tục.

**Garry Brown**

Tôi sẽ thử lần thứ hai.

**Maria Linares**

Cảm ơn, Gary. Chúng tôi cần thực hiện một số công việc. Sẽ chỉ mất một vài giây.

**Andrew Gonzales**

Theo thứ tự, tôi muốn đưa ra một đề xuất thay thế. Đề xuất của tôi là chấp nhận tài liệu mặc định, tài liệu này được coi là tài liệu mặc định trong các chiến lược sắp tới. Tôi đề nghị chúng ta chấp nhận những gì được gọi là tài liệu mặc định.

**Maria Linares**

Với động thái thay thế này, phiếu bầu sẽ là cho tài liệu gốc mà nhân viên đã giới thiệu trước khi bạn và nhóm của bạn giới thiệu các chiến lược của nhóm con.

**Jesse Ben Ron**

Cuộc thăm dò bầu cử sẽ tiếp tục mở. Dựa trên phiếu bầu này, sẽ chỉ có một trong hai tài liệu được chọn, nhưng chúng ta không thể trì hoãn điều này. Chúng ta đã có một phiên bản của tài liệu này từ vài tháng nay, một quyết định cần phải được đưa ra bởi sự hợp tác này.

**Andrew Gonzales**

Chỉ có thể thực hiện một mục mỗi lần.

**Maria Linares**

Đúng vậy, chúng ta phải có một động thái. Sau đó tài liệu hoặc cuộc thăm dò bầu cử phải ghi là động thái thay thế thay vì động thái phê chuẩn.

**Jesse Ben Ron**

Chúng ta sẽ có thời gian cho những người không tham dự.

**Luis Sarmiento**

Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại hạn chế phiếu bầu như vậy. Tôi nghĩ một cuộc bỏ phiếu với một tài liệu hoặc một tài liệu khác sẽ rất hữu ích.

**Maria Linares**

Lý do là Andrew đã đưa ra động thái thay thế và Gloria đã đồng ý. Vì vậy, chúng ta cần tiến lên với điều đó. Giống như cuộc họp trước đó, chúng ta tiếp tục với đề xuất của bạn sau khi bạn đưa ra đề xuất của mình.

**Jesse Ben Ron**

Tài liệu mặc định là chiến lược cuối cùng do nhân viên soạn thảo.

**Maria Linares**

Andrew, bạn có thể đưa đề xuất của bạn vào chat không? Để mọi người có thể đọc và hiểu rõ nó? Được rồi.

**Andrew Gonzalez**

Những gì được viết trên màn hình là đề xuất của tôi.

**Jesse Ben Ron**

Bước tiếp theo là nếu đề xuất này không được thông qua, chúng ta sẽ chuyển sang tùy chọn ngược lại. Nếu tài liệu mặc định này không được thông qua, chúng ta sẽ chọn tài liệu của tiểu ban. Điều này sẽ được bỏ phiếu điện tử. Nếu không thông qua vào ngày 3 tháng 7 lúc 11:59 pm, chúng tôi sẽ gửi một cuộc thăm dò bầu cử khác. Mọi sự trì hoãn này sẽ làm giảm thời gian bạn có để xem xét tài liệu cuối cùng, dự kiến sẽ khoảng 100 trang. Tôi rất coi trọng thời gian và sự nỗ lực của mọi người, quá trình này không bao giờ dễ dàng và bây giờ chúng ta đang đưa ra những quyết định khó khăn, điều này là bình thường. Chúng ta ở đây để xây dựng một nền kinh tế công bằng hơn và bền vững về môi trường. Tôi cảm ơn tất cả mọi người về sự cam kết của bạn và tôi biết rằng những quyết định này sẽ khó khăn, và chúng ta sẽ không đồng ý, nhưng chúng ta phải đưa ra quyết định để cải thiện khu vực của chúng ta.

**Maria Linares**

Nếu ai có câu hỏi, vui lòng gửi email cho chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng trả lời câu hỏi của các bạn. Nếu bạn có số điện thoại của tôi, hãy gọi cho tôi, nếu không, hãy gửi email cho tôi. Tôi sẽ gửi thông tin cho bạn và bạn có thể nhắn tin hoặc gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Cuộc họp tiếp theo của chúng ta được lên lịch tổ chức trực tiếp vào ngày 12 tháng 7. Buổi họp sẽ bắt đầu với bữa trưa và giao lưu từ 11:30 sáng và các vấn đề kinh doanh sẽ bắt đầu ngay lúc 12 giờ trưa. Chúng ta dự kiến kết thúc vào lúc 2 giờ chiều. Chúng tôi vẫn đang làm việc trên chương trình, đây là một chương trình bận rộn. Cuộc họp sẽ được tổ chức tại Spoons ở Santa Ana. Kathryn đã gửi một lời mời cập nhật với địa điểm nên xin vui lòng chú ý đến email từ tôi về các chi tiết của cuộc họp và với tất cả mọi người đã gửi biểu mẫu xác nhận tham gia, cảm ơn bạn đã gửi trước hạn chót. Hạn chót là ngày hôm qua nhưng tôi sẽ gia hạn cho đến hôm nay lúc 12 giờ trưa vì tôi cần gửi số lượng người xác nhận tham dự cho người quản lý dịch vụ. Như vậy, cuộc họp kết thúc lúc 9:42 sáng.

**Jesse Ben Ron**

Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.